

ม.ล.ภาสนต์ สวัสดิวัตน์ กูรูนักชิมชวนดื่มน้ำองุ่นแดง เพื่อสุขภาพ



ม.ล.ภาสนต์ สวัสดิวัตน์ กูรูนักชิมชวนดื่มน้ำองุ่นแดงเพื่อสุขภาพ

อย่างที่รู้กันดีว่า ผลไม้ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงองุ่นแดงและน้ำองุ่นแดงก็เช่นกัน ถือว่าดีต่อสุขภาพอย่างมาก ล่าสุด พงศกร พงษ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดริงค์โคโลจีส์ จำกัด ตอบกระแสรักสุขภาพที่มาแรงเช่นเคย โดยเฉพาะการรับประทานอาหารและการดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ คว่าองุ่นแดงมาเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการผลิตเป็นน้ำองุ่นแดง ภายใต้ชื่อ อีฟ โลกคอลเซนเซชั่น สเปนนิช เรดเกรพ (น้ำองุ่นแดงสเปน ผลิตจากองุ่นแดงจาก สเปน ผสม อโลเวร่า) มาเอาใจคนรักสุขภาพ พร้อมมารันตีคุณภาพและรสชาติ จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่ม ม.ล.ภาสนต์ สวัสดิวัตน์ ที่มาร่วมพิสูจน์ความอร่อยของ อีฟ โลกคอลเซนเซชั่น สเปนนิช เรดเกรพ คู่กับอาหารมื้อพิเศษรับซัมเมอร์นี้ ณ ร้าน กิว กิว เต๋ โอ จัง ฟรีเมียม ทองหล่อ

พงศกร พงษ์ศักดิ์ เผยว่า “จากเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังมาแรง ทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมเป็นสมุนไพรและผลไม้เพื่อสุขภาพกันมากขึ้น จึงได้ต่อยอดจากน้ำผลไม้ อีฟ ฟรุตตามิน ที่คัดสรรผลไม้ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก มาเป็น อีฟ โลกคอลเซนเซชั่น สเปนนิช เรดเกรพ โดยคัดเลือก องุ่นแดงจากสเปนมาเป็นวัตถุดิบหลักในครั้งนี้ ผ่านกระบวนการผลิตแบบ Cold Aseptic การบรรจุแบบเย็นที่สะอาดปลอดภัยพร้อมยังคงคุณค่าและรสชาติองุ่นแดงแท้ๆ ดันตำรับจากสเปน ผสมอโลเวร่า จนได้ อีฟ โลกคอลเซนเซชั่น สเปนนิช เรดเกรพ ที่ได้มาตรฐาน และรสชาติถูกใจคนรักสุขภาพอย่างแน่นอน”

ด้านผู้เชี่ยวชาญการชิมอาหารและเครื่องดื่ม อย่าง ม.ล.ภาสนต์ สวัสดิวัตน์ มาการันตีความอร่อยและคุณภาพ ของ อีฟ โลกคอลเซนเซชั่น สเปนนิช เรดเกรพ พร้อมแชร์ไอเดียการเลือกรับประทานอาหารและการดื่มเพื่อสุขภาพ อีกทั้งเผยวิธีดูแลสุขภาพให้ดูดีสดชื่นตลอดทั้งวัน ว่า “เริ่มจากผมเป็นคนที่รักในการเดินทางหาของอร่อยไปทั่วโลก ทำให้มีโอกาสได้รู้จัก แหล่งผลิตวัตถุดิบต่างๆ มากมาย และในประเทศสเปนก็มีองุ่นแดงที่เป็นของดีประจำท้องถิ่น ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ด้วยสารเรสเวอราทรอล จากผิวองุ่น เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งและอัลไซเมอร์อีกด้วย และ อีฟ โลกคอลเซนเซชั่น สเปนนิช เรดเกรพ ก็ตอบโจทย์สำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ต้องบินไปไกลถึงสเปน แต่ได้รับคุณค่าน้ำองุ่นแดงเข้มข้นเหมือนต้นตำรับจากสเปน โดยเฉพาะเมื่อดื่ม อีฟ โลกคอลเซนเซชั่น สเปนนิช เรดเกรพ ควบคู่กับเมนูที่มีส่วนประกอบของเนื้อหรือหมูชั้นดี โดยการปรุงให้สุก จะเพิ่มความอร่อยในการรับประทานมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากการ

ดื่มและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ก็ต้องหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ด้วยครับ โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนี้ ควรรับประทานอาหารที่เป็นของสด ปรุงสุกใหม่ๆ เพื่อความปลอดภัยด้วยครับ” ม.ล.ภาสกร ก่อว

พบความสดชื่นที่ช่วยให้สุขภาพดี ด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ดื่มความอร่อยจากทั่วโลก กับ อีฟ โคลคอลเซน เซชั่น สเปนนิช เรดเกรพ (น้ำองุ่นแดงสเปน ผลิตจากองุ่นแดง จาก สเปน ผสม อโลเวร่า) ขนาด 350 มิลลิกรัม ราคา 15 บาท มีวางจำหน่ายแล้ว ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ, ร้านค้าสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไป
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: <https://www.facebook.com/chooseifFruitamin>